



Mastery
 เป็นนายตนเอง



Originality
 สร้างสิ่งใหม่



People Centered
 ใส่ใจประชาชน



Humility
 ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ฐานเศรษฐกิจ	<p>พ.ร.บ.ยา</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ อีร์กุลชน นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) เปิดเผย อย. ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมร้านขายยา สมาคมเภสัชกร สาธารณสุข ฯลฯ เข้าร่วมหารือและลงมติกรณีเกี่ยวกับพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ โดยทุกภาคส่วนได้เสนอความคิดเห็นและสรุปความคิดเห็นไปในทิศทาง</p> <p>- ขณะที่ชมรมเภสัชฯ กังวลว่าร้านขายยาผิดกฎหมายจะมีมากขึ้น ปัจจุบันมีร้านขายยาทั่วประเทศประมาณ 1.7 หมื่นแห่ง การคัดค้าน พ.ร.บ.ชุดนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชน เนื่องจากเมื่อ 40-50 ปีก่อนร้านขายยารูปแบบ ข.ย.2 เกิดขึ้นก่อนจะมีกฎหมายควบคุมการขายยา ซึ่งร้านขายยารูปแบบดังกล่าวมีจำนวนหลายแห่งที่นำยาปฏิชีวนะมาขาย ซึ่งยาประเภทนี้ต้องจำหน่ายโดยผ่านเภสัชกรเท่านั้น</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ	<p>พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง</p> <p>-เสนอบทความ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กล่าวถึงการบำบัดผู้ที่ใช้มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง เบื้องต้นจะดู 1. เตือนตัวเองหรือไม่ ทำให้ตัวเองบาดเจ็บ 2. เตือนคนอื่นหรือไม่ และ 3. กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพหรือไม่ ถ้ามี 3 ข้อนี้จำเป็นต้องได้รับการบำบัด อย่างไรก็ตาม ขออย่าว่าเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ควบคุมจิตสำนึก และแปลงการใช้ความรุนแรงไปในทางสร้างสรรค์ เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม เริ่มต้นจากการเลี้ยงดูลูกหลานเยาวชน ต้องเปลี่ยนวิธีคิดพื้นฐาน ให้ทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และอบรมสั่งสอนให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รับผิดชอบต่อสังคม</p>
matichon.co.th	<p>กิจกรรมออกกำลังกายกรมการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว สธ. เผยแพร่คลิปรวมพลังการออกกำลังกาย Exercise DMS นำโดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นำผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่กรมฯ ร่วมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรใส่ใจสุขภาพและเป็นการผ่อนคลายอิริยาบถในการทำงาน และ work Life Balance</p>
ไทยรัฐ	<p>ประโยชน์การออกกำลังกาย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงหน้าหนาวการสร้างความปลอดภัยให้ร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และกินอาหารที่มีประโยชน์ประเภทผักและผลไม้สดที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรั่ง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบบทางเดินหายใจ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอ่อน เด็กเล็ก และกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัด ซึ่งการเกิดโรคในช่วงหน้าหนาวอาจส่งผลกระทบเป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมได้ จึงควรสร้างความอบอุ่นร่างกายด้วยการสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด หลีกเลี่ยงการอาบน้ำเย็นในเวลากลางคืน สำหรับคุณแม่มีมือใหม่ควรดูแลลูกน้อยเป็นพิเศษ ควรให้ลูกดื่มนมจากเต้าบ่อๆ และในช่วงให้นมลูกอ้อมกอดของแม่จะช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับลูกด้วย</p>
เดลินิวส์ สัปดาห์ 1	<p>น้ำปลาไทย</p> <p>-เสนอบทความ กรณีสหรัฐแบนน้ำปลาไทยนั้น เนื่องจากการใช้มาตรฐานเรื่องอาหาร และใช้คำว่า จะเกิดภาวะเสี่ยง และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังรวบรวมหลักฐานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ประชาชาติธุรกิจ	ยืนยันว่า กระบวนการผลิตน้ำปลาไทย จะเกิดเชื้อการทำน้ำปลาไทย ซึ่งการหมักโดยใช้เกลือ ในการควบคุมความเย็นนั้น ไม่มีโอกาสเกิดเชื้อโบทูลินัม ปัญหาที่เกิดขึ้นจะจบลงได้ เมื่อบริษัทส่งออกน้ำปลาที่ติดปัญหา นำข้อมูลไปยืนยันว่ากระบวนการผลิตได้มาตรฐานโคเด็กซ์มีความปลอดภัย และมี อย.คอยควบคุมอยู่
ข่าวสด	<p>ส่งต่อผู้ป่วยจากเกาะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.สตูล เผยว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สสจ.สตูล อบจ.สตูล กับ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ และรพ.วัฒนแพทย์ตรัง ในการส่งต่อผู้ป่วยจากเกาะ โดยที่ผ่านมาสามารถช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอ่อนแรง ปลายมือปลายเท้าเขียวคล้ำ หายใจเร็ว หลังดำน้ำที่เกาะหลีเป๊ะ โดยจนท.รพ.สต. เกาะหลีเป๊ะตรวจร่างกายเบื้องต้นและทำการรักษาทันที แต่อาการยังไม่ดีขึ้น จึงได้แจ้งศูนย์สั่งการ 1669 รพ.สตูลให้นำส่งผู้ป่วยไปยังรพ.วัฒนแพทย์ตรัง ที่ทำเอ็มโอยูร่วมกัน จัดเรือเร็วนำส่งผู้ป่วยพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลไปยังท่าเรือปากบารา ประสานให้รพ.วัฒนแพทย์ตรังนำรถพยาบาลฉุกเฉินมารับผู้ป่วยที่ทำเรือฯ ผู้ป่วยอาการโคมา เอกซเรย์สมองพบเลือดออกในสมอง หลังผ่าตัดผู้ป่วยปลอดภัยและฟื้นตัวเร็ว</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผอ.สนง.สคร.ที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช เผยว่า ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต ทั่วโลกมีจำนวนผู้ป่วยโรคนี้ จำนวน 80 ล้านคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 62.5 สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจัยเสี่ยงสำคัญการเกิดโรค ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง น้ำหนักเกิน และสูบบุหรี่ควรบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่เลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม และควรเพิ่มผักผลไม้ในมื้ออาหาร ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพ</p>
เดลินิวส์	<p>กำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมมอบเคมีภัณฑ์กำจัดยุงให้กับจิตอาสาใน อ.กันตัง ก่อนลงพื้นที่ อ.หาดสำราญ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้านภยใช้เลือดออก พร้อมมอบเคมีภัณฑ์กำจัดยุงให้กับจิตอาสาในพื้นที่</p>
khaosod.co.th	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ กล่าวถึงกรณีการห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าว่า องค์การอนามัยโลกได้มีการประชุมและทบทวนมาตรการต่างๆ ในประเด็นทางสุขภาพมาโดยตลอด โดยล่าสุดในการประชุมเดือนตุลาคมมีคำแนะนำสำหรับมาตรการในการควบคุมบุหรีไฟฟ้า สนับสนุนให้ทุกประเทศควบคุมการใช้บุหรีไฟฟ้า และควบคุมการโฆษณา และต้องใช้ข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัยที่ชัดเจน โดยประเด็นที่กล่าวว่า บุหรีไฟฟ้าอันตรายมากหรือน้อยกว่าบุหรีมวนนั้น ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันได้อย่างชัดเจน ส่วนประเด็นที่บุหรีไฟฟ้าทำให้เลิกบุหรีมวนได้หรือไม่ พบว่า 80% ของงานวิจัยชี้ว่า บุหรีไฟฟ้าไม่ได้ช่วยเลิกบุหรีมวน และ อย.ของสหรัฐอเมริกา ได้วางกฎระเบียบเพื่อห้ามทำการตลาดบุหรีไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น โดยพบว่า เด็กม.ปลาย มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการใช้บุหรีไฟฟ้า</p>
สยามรัฐ	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายศุภมงคล ภูษาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ชี้แจงกรณีชาวบ้าน ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และหมู่บ้านใกล้เคียง มีเด็กเล็กอายุ 10 ขวบ รวมทั้งเด็กนักเรียนป่วยเป็นไข้เลือดออก ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแล เข้าไปทำการป้องกันพญาใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โรงเรียน ว่า ตามข่าวที่ออกมานั้นข้อมูลน่าจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงขอชี้แจงรายงานการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา ซึ่งมี 4 ตำบล ประกอบด้วย 1. ต.ดอนแสลบ มีผู้ป่วย 2 ราย 2. ต.สระลงเรือ มีผู้ป่วย 1 ราย 3.ต.ห้วยกระเจา มีผู้ป่วย 1 รายและ 4. ต.วังไผ่ ยังไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแต่อย่างใด



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch